

Bí mật thành công của Sugar baby và cô gái nuôi tài năng

Sugar baby là từ khóa đang được rất nhiều người tìm kiếm trên các trang mạng hiện nay. Đây là cách gọi thường dành cho những cô nàng trẻ, xinh đẹp có khả năng làm tình điều luyện, dùng thứ có sẵn để trao đổi tình tiền với các đại gia. Để hiểu hơn về thuật ngữ này, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Sugar baby là gì?



Thuật ngữ này dùng để chỉ những cô gái hay chàng trai còn nhỏ tuổi, thường là học sinh, sinh viên có nhan sắc. Họ muốn có một cuộc sống đầy đủ về tài chính, không phải vất vả lao động như những người bạn cùng trang lứa. Khi đổi tình lấy tiền, sugar baby phải đáp ứng các nhu cầu về tình cảm và tình dục của sugar daddy.

Thông thường, những cô gái làm “con gái nuôi” có nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để được “bố nuôi” chu cấp toàn bộ các chi phí trong cuộc sống.

Tóm lại, Sugar baby - Sugar Daddy là mối quan hệ tình - tiền giữa một người đàn ông lớn tuổi và một người phụ nữ trẻ. Trong mối quan hệ này, bố nuôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất như tiền tiêu vặt, nhà cái, quần áo,.. cho con gái theo thỏa

thuận của 2 bên. Đổi lại những cô con gái sẽ đáp ứng nhu cầu về tình cảm như chia sẻ, tâm sự, tình dục,... cho bố đấng.

Tiêu chí để trở thành sugar baby



Để có thể làm một cô con gái nuôi bạn phải đáp ứng được những yêu cầu của đại gia. Dưới đây là tiêu chí trở thành sugar baby:

Về độ tuổi

Thực tế độ tuổi của những cô nàng làm con nuôi thường trong khoảng 18-25 tuổi. Là những thiếu nữ mới lớn, có nhu cầu về cuộc sống giàu sang nhưng không phải làm việc nặng nhọc. Ở độ tuổi này các cô gái dễ ngã vào vòng tay của các đại gia để được yêu chiều, chu cấp về kinh tế.

Yếu tố ngoại hình

Đây là vấn đề quyết định khá nhiều đến việc sugar baby chọn được cho mình một ông bố nuôi chất lượng. Thông thường các đại gia rất chú trọng đến vấn đề ngoại hình của phụ nữ. Họ sẽ chọn những cô nàng xinh đẹp, có thân hình bốc lửa với số đo ba vòng chuẩn đến từng centimet.

Ngoài ra, con gái nuôi phải có cách nói chuyện khéo léo, ngọt ngào, luôn quan tâm và chăm sóc các anh tận tình, chu đáo. Có như vậy mới mang đến sức hấp dẫn với bố đường.

Về yếu tố nghề nghiệp

Những cô gái làm sugar baby thường là học sinh, sinh viên, nghề nghiệp tự do,... Họ không đủ tiền bạc để chi tiêu, mua sắm đồ đạc phục vụ nhu cầu cá nhân. Ngoài ra có một số trường hợp do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để học tập vì thế các cô gái đã đánh đổi thân xác của mình để có được chi phí từ đại gia.

Những kiểu sugar baby thường gặp hiện nay



Có rất nhiều kiểu “con gái nuôi” khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các sugar daddy. Dưới đây là một vài kiểu phổ biến nhất có thể kể đến như:

Chiều chuộng em đi

Đây là những cô gái luôn muốn được yêu chiều bằng tiền bạc hoặc những món đồ hiệu. Họ muốn mình được chu cấp toàn bộ các khoản chi phí trong cuộc sống như nhà ở, quần áo, ăn uống,... để có cuộc sống dư giả, thoải mái.

Với những cô nàng như vậy, họ sẽ tìm đến các vị đại gia có nhu cầu về tình cảm, tình dục. Cả hai sẽ thỏa mãn nhu cầu của nhau và đưa ra những trao đổi cụ thể. Một

khi không còn đạt được mong muốn, sugar baby sẽ rời đi và tìm kiếm cho mình bố đường khác.

Giúp em lớn lên

Không giới với kiểu thứ nhất, những cô nàng này không quan tâm đến vấn đề tiền bạc. Họ bước vào mối quan hệ này với mục đích học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm trong cuộc sống và kinh nghiệm. Vì thế họ sẽ tìm kiếm những quý ông tri thức, vừa giỏi vừa nhiều tiền.

Có thể thấy đây là một mối quan hệ có lợi nếu nàng nào biết nắm bắt. Bởi các đại gia luôn sẵn lòng giúp người tình của mình có được cuộc sống và công việc tốt nhất.

Khi nào anh cưới em?

Kiểu sugar baby này muốn yên bề gia thất vì thế họ thường tìm gặp những người đàn ông trưởng thành. Những cô gái này luôn cố gắng học hỏi và bồi đắp mối quan hệ tình cảm đôi bên. Nếu là một đại gia còn độc thân thì chắc hẳn đây sẽ là một mối quan hệ tốt.

Tuy nhiên thực tế có rất nhiều trường hợp gái trẻ cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình. Họ hoang tưởng về một cuộc sống giàu sang vì thế tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Lời kết

Chắc hẳn với những thông tin trong bài viết trên đây đã giúp bạn phần nào hiểu được **sugar baby** là gì? Thực tế đây là mối quan hệ không có sự ràng buộc nhưng nó lại mang đến nhiều hệ lụy không ngờ tới. Vì thế hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi có ý định trở thành “con gái nuôi” nhé.